

Dòng Tên Việt Nam

Ban Tông Đồ Xã Hội

19 đường số 5, phường Linh Trung,

Quận Thủ Đức, TpHCM,

Việt Nam

Tel: +84 902 448 285

Email: phucdongten@gmail.com

Mến gửi: Quý ân nhân và thân hữu gần xa

Sài Gòn ngày 27.09.2017,

THƯ KÊU GỌI

ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH GIÚP XÂY DỰNG LẠI NHÀ BỊ SẬP ĐỔ CHO CÁC GIA ĐÌNH NGHÈO DO CƠN BÃO SỐ 10 – DOKSURI TẠI HAI TỈNH BỊ THIẾT HẠI NẶNG NỀ: HÀ TĨNH VÀ QUẢNG BÌNH

I. Bối cảnh:

Ngày 12 tháng 9 năm 2017 vừa qua, áp thấp nhiệt đới Doksuri xuất phát từ Philippines thổi vào biển Đông và mạnh lên thành một cơn bão. Ba hôm sau, ngày 15 tháng 9 năm 2017, bão Doksuri (bão số 10) đã đổ bộ trực diện vào 5 tỉnh miền Bắc Trung Bộ Việt Nam như một cơn bão mạnh nhất trong suốt 10 năm qua, với tốc độ gió cấp 12 (150 km/giờ) và giật cấp 13 (183 km/giờ). Hơn 100.000 người ở các khu vực trên đường đi của tâm bão đã phải di tản đến nơi an toàn để tránh mất mạng. Tuy nhiên, với sức gió rất tàn khốc, cơn bão đã san bằng nhiều nhà cửa và ruộng vườn của người dân nghèo trong 5 tỉnh thành bị ảnh hưởng bão.

Theo các báo cáo thống kê chính thức, bão số 10 (Doksuri) đã làm 8 người mất mạng và làm bị thương 225 người. Cơn bão này cũng phá hủy 126.000 ngôi nhà và đẩy hàng chục ngàn người trở thành vô gia cư. Hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình là những vùng bị thiệt hại nhiều nhất, do tâm bão đi qua hai tỉnh này. Hai tỉnh này cũng là hai tỉnh bị lụt lớn tàn phá năm vừa qua, nhiều gia đình nghèo thuộc hai tỉnh này chưa kịp phục hồi kinh tế, nay rơi vào tình trạng tồi tệ hơn. “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”, hai lần thiên tai bão lụt của hai năm liền, khiến bao gia đình trong hai tỉnh này rơi vào tình trạng vô cùng khốn khổ, mong sớm nhận được tình liên đới và sự giúp đỡ để tái thiết lại nhà đã bị tan hoang.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày trước và sau bão, gây lụt ngập nhiều vùng thuộc 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Hàng ngàn hộ gia đình bị ngập trong nước lũ đang cần được cứu trợ khẩn cấp.

Trước nỗi đau mất mát của nhiều gia đình nghèo ở các vùng bị thiệt hại do bão lụt gây nên, cũng như đáp lời kêu gọi giúp đỡ anh chị em nghèo trong vùng bị thiệt hại do bão lụt của Đức Tổng Giám Mục giáo phận Sài Gòn, Phao-lô Bùi Văn Đọc, cũng như thư kêu gọi giúp đỡ vùng bão lụt của Văn phòng Caritas Giáo phận Vinh, Ban Tông Đồ Xã Hội Dòng Tên triển khai chương trình giúp tái thiết sau bão số 10 (Doksuri), xây dựng lại nhà bị sập đổ cho các gia đình nghèo tại hai tỉnh bị thiệt hại nặng nề: Hà Tĩnh và Quảng Bình. Chúng tôi rất mong nhận được sự liên đới và ủng hộ tài chính của quý ân nhân và thân hữu xa gần. Mong chương trình này nâng đỡ ủi an phần nào đến anh chị em nghèo ở vùng tâm bão đang đau khổ trong cảnh mất mát người thân và nhà cửa của mình.

II. Chương trình giúp tái thiết sau bão số 10 của Ban Tông Đồ Xã Hội Dòng Tên

Có ba hoạt động chính trong chương trình giúp tái thiết sau bão số 10 của Ban Tông Đồ Xã Hội Dòng Tên tại hai tỉnh bị thiệt hại nặng nề: Hà Tĩnh và Quảng Bình, như sau:

- Xác định mức độ thiệt hại do bão số 10 gây ra.
- Huy động sự hỗ trợ tài chính cho chương trình giúp tái thiết sau bão.
- Hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa bị sập đổ hoàn toàn cho các gia đình nghèo.

1. Xác định mức độ thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Kể từ khi nhận được thông tin từ dự báo về hướng đi của tâm bão số 10 (Doksuri), các cha xứ trong vùng tâm bão đã cùng với các tình nguyện viên dẫn thân giúp dân di tản đến những nơi tránh bão an toàn như nhà thờ, các trung tâm mục vụ hay các trường học, nơi có các phòng được xây dựng kiên cố.

Ngay sau khi cơn bão đi qua, cùng với các linh mục đang làm việc trong vùng bị thiệt hại, chúng tôi đã ghi nhận sự thiệt hại do cơn bão gây nên bằng các hình ảnh và video clips. Nhóm tình nguyện viên cùng với chúng tôi cũng ghi lại tên của những gia đình có nhà bị sập hay có vườn bị tàn phá do cơn bão gây ra.

Dựa trên cơ sở khảo sát thực tế, nhóm tông đồ xã hội Dòng Tên đã phối hợp ban Caritas của Vinh đánh giá mức độ thiệt hại của từng trường hợp các gia đình có nhà bị hư hỏng, sập đổ hay có vườn tược bị thiệt hại nặng nề, chúng tôi chọn đối tượng cụ thể để được hỗ trợ tài chính xây dựng lại nhà bị sập.

2. Huy động sự hỗ trợ tài chính cho chương trình giúp tái thiết sau bão

Bằng việc gửi thư kêu gọi huy động sự giúp đỡ đến các nhà hảo tâm, đến các ân nhân và thân hữu gần xa, hay đến các tổ chức giúp cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân thiên tai, thông qua email, facebook hay thông qua các đề nghị dự án, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính giúp triển khai chương trình tái thiết sau bão này. Do số lượng các gia đình sống trong vùng bị ảnh hưởng bão số 10 thuộc 5 tỉnh miền trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên rất lớn, và quỹ giúp cứu trợ tái thiết lại có giới hạn, nên chúng tôi tập trung hỗ trợ 200 gia đình nghèo tại 2 tỉnh bị thiệt hại nặng nhất do bão là Hà Tĩnh và Quảng Bình, hầu giúp họ xây dựng lại ngôi nhà hoàn toàn bị phá hủy của gia đình họ.

3. Hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa bị sập đổ hoàn toàn cho các gia đình nghèo

Cộng tác với Caritas giáo phận Vinh và các linh mục đang làm việc tại các giáo xứ thuộc vùng bị thiệt hại nặng nề do bão ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, chúng tôi sẽ chọn 200 gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, cả người Công giáo lẫn người ngoài Công Giáo, để giúp họ tái thiết nhà bị sập đổ do bão số 10 gây ra.

Các gia đình này được lựa chọn dựa trên ba tiêu chí ưu tiên:

a / Nhà cửa họ đã bị sập hoàn toàn bởi cơn bão Doksuri.

b/ Họ không thể xây dựng lại ngôi nhà bị sập do tình trạng của họ, như: người cao tuổi không có con cháu giúp đỡ, các gia đình góa bụa đông con hoặc gia đình người khuyết tật không có việc làm...

c / Họ không thể tiếp cận được bất kỳ nguồn hỗ trợ tài chính nào, từ chính phủ và từ các tổ chức phi chính phủ.

Chương trình tái thiết nhà cho các gia đình nạn nhân bão số 10 này dự kiến kéo dài trong 3 tháng cuối năm 2017 (từ 01.10 đến 31.12.2017). Số tiền giúp cho mỗi gia đình trong việc tái thiết nhà dự kiến là 30.000.000 triệu đồng (chiếm 50% tổng chi phí xây lại nhà). Số hụt 50% còn lại, gia đình sẽ cố gắng xoay sở từ sự giúp đỡ của các thành viên trong bà con họ hàng, hay vay nợ theo diện chính sách hỗ trợ của nhà nước. Ngay khi kết thúc chương trình cứu trợ này, ban tông đồ xã hội Dòng Tên sẽ báo cáo đầy đủ về khía cạnh tài chính cũng như danh sách các gia đình được giúp đỡ, với các hình ảnh tư liệu đầy đủ.

4. Người liên lạc để ủng hộ chương trình giúp tái thiết sau bão:

Chúng tôi mong ước được quý ân nhân và thân hữu gần xa rộng tay giúp đỡ, để 200 gia đình nghèo trong danh sách được giúp đỡ sớm có nhà mới để ổn định cuộc sống sau bão. Mọi sự giúp đỡ của quý vị xin gửi về cho:

Linh mục TRƯƠNG VĂN PHÚC,

Trưởng Ban Tông Đồ Xã Hội – Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

Điện thoại: +84 902 448 285

Địa chỉ: 19 đường số 5, khu phố 2, phường Linh Trung,
quận Thủ Đức, TpHCM, Việt Nam.

Hoặc chuyển qua tài khoản:

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

CHI NHÁNH SỐNG THẦN

TÊN TÀI KHOẢN: TỈNH DÒNG TÊN VIỆT NAM

SỐ TÀI KHOẢN:

VND 046.100.0469919

USD 046.137.0469929

EUR 046.114.0469930

AUD 046.152.0469932

CAD 046.153.0469935

SWIFT CODE: BFTV VNVX

Với ghi chú: Ủng hộ chương trình tái thiết sau bão số 10.

Thay mặt các gia đình được giúp đỡ để xây lại nhà đổ nát sau bão số 10, chúng tôi chân thành cảm ơn quý ân nhân và thân hữu gần xa đã rộng tay liên đới và giúp đỡ. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý ân nhân và thân hữu gần xa đã quảng đại cho tình thương được lan tỏa đến anh chị em nghèo trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Sài Gòn ngày 27.09.2017



Linh mục Trương Văn Phúc, SJ

(Trưởng Ban Tông Đồ - Tỉnh Dòng Tên Việt Nam)

5. Một vài hình ảnh tư liệu về thiệt hại do bão số 10 (Doksuri).

Cảnh tan hoang sau khi tâm bão đi qua tại Quảng Bình – Hà Tĩnh:





Những túp lều tạm dựng lại để ở của các gia đình có nhà bị bão phá tan tành

